

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, UBND huyện báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến 24/11/2023), cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung:

Năm 2023, trên địa bàn huyện, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, do tác động tình hình chung của cả nước và trên địa bàn tỉnh; tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh phức tạp, nhất là tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, việc triển khai các dự án chưa tạo được sự đồng thuận của người dân. Tình hình trật tự an toàn xã hội có thời điểm diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, công nhân thất nghiệp ở các tỉnh trở về địa phương ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng gia tăng tội phạm và thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động; tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiềm ẩn nhiều phức tạp; tình hình vi phạm pháp luật về môi trường vẫn còn xảy ra nhiều; tai nạn giao thông chưa được kiểm chế; việc tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện các Đề án về dữ liệu dân cư, cấp định danh điện tử... đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Trước tình hình đó, UBND huyện đã ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch lãnh, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; đồng thời phối hợp lực lượng Công an huyện triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, trấn áp mạnh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT (an ninh trật tự) trên địa bàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Thực trạng tình hình tội phạm tại địa phương

2.1. Tội phạm về trật tự xã hội

Tội phạm về trật tự xã hội tăng, trên địa bàn xảy ra 27 vụ¹, so với năm 2022 tăng 05 vụ (tăng 22,7%); nổi lên vẫn là tội phạm trộm cắp tài sản (chiếm 15/27 vụ, 55,5%), chủ yếu là trộm cắp vặt với tài sản thiệt hại nhỏ (11/15 vụ với tính chất ít nghiêm trọng, chiếm 73,3%), phương thức, thủ đoạn lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân trong bảo quản tài sản để đột nhập thực hiện hành vi phạm tội. Không xảy ra tội phạm giết cướp, cướp giật tài sản, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “băng, ổ nhóm”, “xã hội đen”. Phần lớn các đối tượng trộm cắp tài sản là người ngoài địa phương và thuộc vào độ tuổi trung niên². Công an huyện đã tập trung lực lượng, tổ chức điều tra, truy xét khám phá: 25/27 vụ, bắt giữ 88 đối tượng³, đạt tỷ lệ 92,6%.

2.2. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu không xảy ra, giảm 01 vụ so với năm 2022. Tuy nhiên, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn còn diễn ra trên tuyến Tỉnh lộ 4 đi từ tỉnh Quảng Trị qua xã Quảng Thái, Quảng Lợi; hoạt động gian lận thương mại vẫn diễn ra, quy mô nhỏ lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn; Công an huyện đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 04 vụ/04 đối tượng có hành vi vận chuyển; mua, bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

2.3. Tội phạm về ma túy

Phát hiện, đấu tranh xử lý 02 vụ/02 đối tượng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” so với năm 2022 không tăng, giảm về số vụ, giảm 01 đối tượng phạm tội; xử lý vi phạm hành chính 11 vụ/14 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

2.4. Tội phạm trên lĩnh vực môi trường

Tội phạm trên lĩnh vực môi trường không xảy ra, không tăng, giảm so với năm 2022. Tuy nhiên tình trạng khai thác, đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt còn xảy ra nhiều, nhất là các xã ven sông Bồ và phá Tam Giang. Công an huyện đã xây dựng nhiều kế hoạch tuần tra, mật phục, bắt xử lý; kết quả đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ/29 đối tượng, phạt tiền 191.862.000đ.

3. Tình hình trật tự an toàn giao thông

3.1. Tai nạn giao thông đường bộ

Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 14 vụ, làm 09 người chết, 10 người bị thương (tăng 02 vụ, giảm 01 người chết, 01 người bị thương so với năm 2022).

¹ Trong đó: 01 vụ Hủy hoại tài sản, 01 vụ Xâm phạm mồ mả, 02 Cố ý gây thương tích, 01 Cường dâm, 01 Cường đoạt tài sản, 15 vụ Trộm cắp tài sản, 05 vụ Đánh bạc, 01 vụ Tổ chức đánh bạc.

² 08/11 đối tượng bị bắt là người ngoài địa phương, chiếm 72,7%; dưới 30 tuổi 02 đối tượng, từ 30 tuổi trở lên: 09 đối tượng.

³ Trong đó: Cố ý gây thương tích: 02; Cường dâm: 01; Hủy hoại tài sản: 08; Trộm cắp tài sản: 17; Cường đoạt tài sản: 01; Đánh bạc: 56; Tổ chức đánh bạc: 01; Cướp tài sản: 01; Xâm phạm mồ mả: 01 bị can.

Phần lớn nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phân đường quy định 10/14 vụ (chiếm 71,4%), trong đó có 08 vụ được xác định người điều khiển phương tiện có sử dụng nồng độ cồn.

3.2. Tai nạn giao thông đường thủy: không xảy ra.

4. Cháy, nổ: xảy ra 01 vụ cháy rừng tại xã Quảng Lợi, thiệt hại khoảng 7,96ha (không tăng, giảm so với năm 2022).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và triển khai các giải pháp, biện pháp, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; an sinh xã hội

UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 17/11/2022 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2023; Kế hoạch số 216A/KH-UBND ngày 20/9/2023 về triển khai nhân rộng công tác chuyển hoá tình hình tội phạm về tệ nạn ma tuý ở địa bàn huyện Quảng Điền và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, “tín dụng đen”; chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu quả thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng⁴; tăng cường công tác phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;... qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Theo chức năng, nhiệm vụ và với vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm, Công an huyện đã ban hành các kế hoạch về đấu tranh, phòng chống với tội phạm như: Kế hoạch số 368/KH-CAH-TH ngày 09/11/2022 của Công an huyện về “Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023”; Kế hoạch số 174/KH-CAH-HS ngày 14/3/2023 về việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc năm 2023; Kế hoạch số 179/KH-CAH-HS ngày 25/3/2023 về việc điều tra cơ bản về lĩnh vực nhân thân năm 2023; Kế hoạch số 212/KH-CAH-HS ngày 26/4/2023 về việc điều tra cơ bản Lĩnh vực sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội; Kế hoạch số 367/KH-CAH-HS ngày 12/7/2023 về phòng, chống tội phạm về chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

⁴ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/6/2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 29/9/2023 về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hoạt động “tín dụng đen”;

mà có...góp phần kiểm soát tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Tình hình, kết quả thực hiện

2.1. Công tác phòng ngừa tội phạm

Thường xuyên chỉ đạo Công an huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật⁵. Hướng dẫn chính quyền địa phương phân công các cá nhân, đoàn thể, hệ thống chính trị của thôn, tổ dân phố phối hợp lực lượng Công an quan tâm, theo dõi, giúp đỡ các hộ gia đình, đối tượng dễ bị tổn thương, hộ độc thân, người già neo đơn có tài sản (109 hộ gia đình). Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý đối tượng tâm thần ngoài xã hội, “ngáo đá” do sử dụng các chất ma túy (hiện có 23 đối tượng); tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục pháp luật cho 1.520 lượt đối tượng liên quan đến các vấn đề phức tạp về hình sự, ma túy, môi trường tại 11 xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch, triển khai 1.261 tổ với 4.883 lượt CBCS tham gia tuần tra mật phục, phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về hình sự - kinh tế - ma túy - môi trường; qua đó góp phần đấu tranh làm rõ 13 vụ, 17 bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Xác lập, đấu tranh khám phá 03 Chuyên án trộm cắp tài sản, bắt xử lý hình sự 03 đối tượng, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện và thị xã Hương Trà; các vụ án nổi cộm đều được tập trung chỉ đạo điều tra làm rõ.

2.2. Công tác đấu tranh xử lý tội phạm và VPPL về TTXH

Trong năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Tổ chức điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội 25/27 vụ, đạt 92,6%. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch bắt, xử lý đối tượng đánh bạc; qua đó đã phát hiện bắt, xử lý hình sự đối với 06 vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc với 57

⁵ Lực lượng Công an huyện đã xây dựng, phát 35 thông báo, rải hơn 2.500 tờ rơi tuyên truyền về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức 16 buổi tuyên truyền đến người dân về thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên truyền các tệ nạn xã hội học đường cho hơn 2.500 cán bộ, giáo viên và học sinh của các trường đóng trên địa bàn. Phối hợp với Phòng văn hoá, thông tin và thể thao huyện phát hơn 175 bản tin, khuyến cáo, bài tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo qua mạng Internet và hoạt động PCTP của Công an huyện.

đối tượng tham gia, trong đó có 02 vụ Đánh bạc với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao. Phát hiện, bắt quả tang, xử phạt vi phạm hành chính 41 vụ/135 đối tượng trên lĩnh vực trật tự xã hội⁶, phạt tiền 266.035.000đ, tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước số tiền 51.550.000đ.

2.3. Công tác đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ

Tiếp tục đẩy mạnh phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, nhất là hành vi vận chuyển, mua bán hàng hoá nhập lậu, không có hoá đơn, chứng từ trước, trong và sau tết Nguyên đán. Tuần tra phát hiện, xử lý VPHC 04 vụ/ 04 đối tượng có hành vi vận chuyển; mua, bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, phạt tiền 27.900.000đ.

2.4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy theo hướng chuyển dịch của tội phạm và tệ nạn ma túy

Chỉ đạo triển khai nhân rộng công tác chuyển hoá tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Quảng Điền một cách sâu rộng, hiệu quả theo từng giai đoạn⁷; triển khai Luật Phòng chống ma túy sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Chỉ đạo Công an huyện chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là tập trung vào số đối tượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên; tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy; hưởng ứng “tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)”.

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý đối tượng cai nghiện, sử dụng các chất ma túy (hiện có 23 đối tượng). Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức rà soát số người đi làm ăn tại các địa bàn phức tạp về ma túy, các trường hợp có biểu hiện nghi vấn sử dụng để tuyên truyền cá biệt các quy định pháp luật giúp họ từ bỏ con đường nghiện ngập hay vi phạm pháp luật và giúp cho mọi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tố giác đấu tranh loại tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Chỉ đạo Công an huyện thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; qua kiểm tra phát hiện, xử lý hình sự 02 vụ/02 đối tượng, xử lý VPHC 11 vụ/14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 18.250.000đ, phạt cảnh cáo 04 đối tượng, áp dụng Nghị định 120/2021/NĐ-CP 01 đối tượng; lập hồ sơ áp dụng cai nghiện tự nguyện 02/02

⁶ Trong đó: lực lượng CAH phát hiện, xử lý 08 vụ/ 50 đối tượng, phạt tiền 84.500.000đ, sung vào công quỹ 23.870.000đ; CAX phát hiện, xử lý 33 vụ/ 85 đối tượng, phạt tiền 181.535.000đ.

⁷ UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 216A/KH-UBND ngày 20/9/2023 về triển khai nhân rộng công tác chuyển hoá tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn huyện Quảng Điền.

đối tượng, cai nghiện bắt buộc 01/01 đối tượng.

2.5. Công tác đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường

Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; ban hành kế hoạch chỉ đạo phối hợp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hoạt động khai thác thủy sản trái phép và phương tiện thủy nội địa trên phá Tam Giang. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm; Công an huyện đã tham mưu thành lập 02 tổ kiểm tra liên ngành, thường xuyên tuần tra phòng ngừa vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 27 vụ/29 đối tượng, phạt tiền 191.862.000đ⁸.

2.6. Công tác điều tra, xử lý tội phạm, truy nã tội phạm; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Trong kỳ, Công an huyện đã tiếp nhận, giải quyết 54/56 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố⁹, đạt 96,4%. Tổng số vụ án hình sự được điều tra, xử lý 36 vụ, 101 bị can¹⁰, trong đó tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội 25/27 vụ, đạt 92,6%. Áp dụng biện pháp ngăn chặn 274 lượt đối tượng. Ngoài ra, Công an huyện còn tiếp nhận 01 đơn khiếu nại của 08 bị can trong vụ án Hủy hoại tài sản, xảy ra ngày 12/10/2022 tại xã Quảng Lợi, đến nay đã giải quyết đúng theo quy định¹¹. Đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Công an xã, thị trấn thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tin báo, tố giác tội phạm, đảm bảo 100% tin báo, tố giác có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển lên Cơ quan điều tra cấp trên thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

3. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự

3.1. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, an toàn xã hội

UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chỉ đạo thực hiện đồng bộ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư¹².

⁸ Trong đó: lực lượng CAH phát hiện, xử lý 09 vụ/ 10 đối tượng, phạt tiền 97.040.000đ; CAX phát hiện, xử lý 18 vụ/ 18 đối tượng, phạt tiền 94.822.000đ.

⁹ Kết quả giải quyết: Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: 30 tin; ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự: 24 tin; hiện đang xác minh giải quyết 03 tin báo thuộc thẩm quyền.

¹⁰ Kết thúc điều tra: 26 vụ, 79 bị can; Số còn lại chưa kết thúc điều tra: 10 vụ, 22 bị can.

¹¹ Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-ĐTTH ngày 05/01/2023, khẳng định nội dung nêu trong đơn khiếu nại là sai, không có căn cứ. Quyết định đã được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền và 08 bị can.

¹² Công an huyện tham mưu UBND huyện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023; Kế hoạch kiểm tra việc triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; Kế hoạch tập huấn tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn; tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2022 và đẩy mạnh thực hiện trong năm 2023,...

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; kiểm tra việc thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở; quản lý cư trú¹³. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, không sơ hở, để đối tượng lợi dụng, hoạt động phạm tội; kết quả Công an huyện đã tổ chức 30 tổ với 95 lượt CBCS kiểm tra, phát hiện 03 cơ sở vi phạm các quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện¹⁴, 01 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực cư trú, phạt tiền 5.000.000đ. Triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động nhân dân, tổ chức thu hồi VK-VLN-CCHT, kết quả đã vận động nhân dân giao nộp 02 súng (01 súng hơi, 01 súng tự chế), 02 cây đao; thu gom ngoài xã hội 05 đầu đạn các loại.

3.2. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được triển khai thực hiện nghiêm túc

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp các đơn vị liên tổ chức 25 lượt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 38 can phạm nhân; tổ chức tốt việc thăm gặp, gửi quà cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân. Công tác bảo vệ nhà tạm giữ đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng can, phạm nhân gây rối, tự sát, óm chết trong cơ sở giam giữ. Công tác quản lý, theo dõi, giám sát, giúp đỡ người có án phạt tù ngoài xã hội và người chấp hành xong án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm¹⁵. Triển khai thực hiện đúng quy định về công tác đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn được thực hiện hiệu quả

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như tham mưu ban hành Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023¹⁶; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc¹⁷”; ban hành kế hoạch xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 huyện chọn 02 đơn vị gồm: (1) xã Quảng Thành, (2) Thị trấn Sịa xây dựng điển

¹³ Kết quả trong năm: đã tiếp nhận, giải quyết 4.723/ 4.770 hồ sơ cư trú qua cổng dịch vụ công, đạt 98,7%.

¹⁴ Chủ tịch UBND huyện xử phạt 02 trường hợp với số tiền 22.500.000đ; CAH xử phạt 01 trường hợp, phạt tiền 3.500.000đ.

¹⁵ Quản lý 54 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, trong đó: Án treo 28 đối tượng, cải tạo không giam giữ 19 đối tượng, tha tù trước thời hạn 01 đối tượng, hoãn thi hành án 06 đối tượng.

¹⁶ Chương trình số 500/CTr –BCĐ ngày 10/3/2023 của Ban Chỉ đạo 138 huyện

¹⁷ Kế hoạch Số 77/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện

hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc)¹⁸; tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phòng trào toàn dân bảo vệ ANTT”. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW¹⁹.

Công an huyện đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, củng cố, kiện toàn, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến; qua đánh giá đánh giá 19 nhóm mô hình về bảo đảm ANTT trên địa bàn, qua đó nhân rộng 01 “mô hình Camera an ninh” tại xã Quảng Vinh, xây dựng mới 24 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 11 “Điểm chữa cháy công cộng”.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong bối cảnh tình hình khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn; Công an huyện - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo đã tổ chức tham mưu triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, lễ hội diễn ra trên địa bàn; phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. *Nổi bật là:* ⁽¹⁾ Đã chủ động tham mưu Huyện uỷ và UBND huyện ban hành các Chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT; phối hợp lực lượng Công an phát động có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. ⁽²⁾ Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm, cơ bản kiểm soát tốt tình hình trật tự, an toàn xã hội; không để xảy ra bị động, bất ngờ; ⁽³⁾ Chỉ đạo tổ chức thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nhất là phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; ⁽⁴⁾ Công tác quản lý nhà nước về ANTT ngày càng được nâng cao, chặt chẽ, đã tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; tăng cường

¹⁸ Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND huyện

¹⁹ Kế hoạch số 900/KH-BCĐ ngày 18/4/2023 của Ban Chỉ đạo 138 huyện

công tác nắm hộ, nắm người. ⁽⁵⁾ Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an xã, thị trấn chủ động tham mưu BCD 138 cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phát huy vai trò nòng cốt trong các mặt công tác, giữ vững ANTT tại địa bàn cơ sở.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục, có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý trong thời gian tới, đó là: ⁽¹⁾ Công tác nắm tình hình trên một số lĩnh vực có lúc còn thiếu kịp thời; ⁽²⁾ Tình hình tội phạm có thời điểm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản; tình hình vi phạm pháp luật về môi trường vẫn xảy ra nhiều, nhất là tình trạng đánh bắt thủy sản hủy diệt,... ⁽³⁾ Tình hình vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn xảy ra nhiều, nhất là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông,... ⁽⁴⁾ Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, ban ngành trong công tác phòng chống tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT có lúc còn thiếu thường xuyên, còn đạt kết quả chưa cao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình ảnh hưởng đến công tác phòng, chống tội phạm

Thời gian tới, tình hình ANTT nói chung và tình hình trật tự an toàn xã hội nói riêng sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; nhất là trong bối cảnh suy thoái nền kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp, xí nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm công nghệ cao, tội phạm cố ý gây thương tích và tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc sẽ tinh vi, manh động, liêu lĩnh hơn.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới.

2.2. Chỉ đạo Công an huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường nắm tình hình, thường xuyên rà soát, lên danh sách các hệ loại đối tượng để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nhất là đấu tranh với loại tội phạm có tính chuyên nghiệp, gây án nghiêm trọng, số tái phạm nguy hiểm, tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng

chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch tuần tra mật phục phòng, chống tội phạm khép kín địa bàn.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; đảm bảo công tác điều tra, bắt xử lý tội phạm theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai.

2.3. Chỉ đạo Công an huyện chủ trì phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện. Tiến hành duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Cụm dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; mô hình “Zalo Nhân dân và cán bộ xã tham gia bảo đảm ANTT”; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, nhất là nhân rộng công tác chuyển hoá tình hình tội phạm về tệ nạn ma tuý trên địa bàn huyện Quảng Điền một cách hiệu quả, thiết thực. Tuyên truyền, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và bảo vệ ANTTQ.

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; kiểm tra an toàn phòng, chống cháy, nổ; đồng thời huy động toàn dân tự giác tham gia phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là tại 24 Tổ liên gia về PCCC và 11 điểm chữa cháy công cộng.

- Thực hiện tốt công tác hỗ trợ tư pháp; tăng cường quản lý, người chấp hành phạt tù còn ngoài xã hội, quan tâm tạo điều kiện để người được đặc xá, tha tù sớm tái nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm.

2.4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đánh giá trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ đạo 138 huyện và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban chỉ đạo 138 các địa phương trong chỉ đạo về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trên đây là Báo cáo tình hình, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2023 của UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện
- Công an huyện;
- Lãnh đạo VP + CVNC;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo